



ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666

โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับประจำวันพุธที่ 29 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2549 หน้า 23

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

## เผยเกณฑ์ประเมินมหา'ลัยปี50

ศ.ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสมศ. เมื่อวันที่ 28 พ.ย. ว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบตัวชี้วัดที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และสมศ. ได้ร่วมกันกำหนด เพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติราชการของ สถาบันอุดมศึกษาประจำปีงบประมาณ 2550 โดยจะประเมินใน 4 มิติ 23 ตัวชี้วัด ดังนี้ มิติที่ 1 ด้าน ประสิทธิภาพ วัดจากความสำเร็จตามแผนปฏิบัติการของ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) และ สถาบันอุดมศึกษา การบรรลุมาตรฐานคุณภาพของสมศ. และการพัฒนาสถาบันสู่ระดับสากล มิติที่ 2 ด้านคุณภาพ วัดจากความพึงพอใจของผู้รับบริการ การประกันภายในที่มี การพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ของ สถาบัน

มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพ วัดจากความสำเร็จของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ รายจ่ายทุน การประหยัดพลังงานของสถาบัน การลดระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติ ราชการ การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต และมิติที่ 4 ด้านคุณภาพ วัดจากการกำกับ ดูแลของสภามหาวิทยาลัย การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและติดตามตรวจสอบผลการทำงาน คุณภาพการพัฒนาคณาจารย์ จำนวนอาจารย์ ประจำที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า คุณภาพการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล สารสนเทศ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านนักศึกษา บุคลากรและหลักสูตรค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการพัฒนาระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์และศูนย์สารสนเทศต่อนักศึกษา การ ดำเนินการตามแผนจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ หลักสูตรที่ได้มาตรฐานต่อหลักสูตรทั้งหมด และประสิทธิภาพ ของการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ตนได้หารือกับ ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน รมว. ศึกษาธิการ และนายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. เกี่ยวกับการที่ให้ ก.พ.ร. ประเมินผลมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ซึ่งทุกฝ่ายเห็นด้วย.